

VẬN DỤNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ VÀO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nguyễn Văn Điều

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

TÓM TẮT

Nghiên cứu và vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của toàn thể tổ chức đảng và mỗi người cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu quá trình hoạt động chính trị và những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta có thể đúc kết những nội dung cơ bản phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như: Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh và yêu cầu mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ dù ở bất kỳ cương vị nào; nhấn mạnh và đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, tổ chức trên cơ sở tôn trọng ý kiến của mỗi người cán bộ, đảng viên; luôn chú ý đảm bảo sự cân bằng giữa dân chủ và tập trung, không nhấn mạnh riêng rẽ một yếu tố nào. Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vào công tác xây dựng Đảng đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ; quán triệt phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, quy định nhằm triển khai có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao vai trò phương pháp nêu gương trong việc quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh; nguyên tắc tập trung dân chủ; phong cách; xây dựng Đảng.

Ngày nhận bài: 15/10/2019; Ngày hoàn thiện: 28/10/2019; Ngày đăng: 02/12/2019

MANIPULATING HO CHI MINH'S MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DEMOCRACY CONCENTRATION INTO THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE COMMUNIST PARTY

Nguyen Van Dieu

The People's University of Police

ABSTRACT

Researching and applying Ho Chi Minh style in implementing the principle of democratic centralism is one of the solutions to promote the development for the entire Party organization and each cadre and party member. Studying the process of political activities, speeches and articles of President Ho Chi Minh, we can summarize the basic contents of Ho Chi Minh style in implementing the principle of democratic centralism such as: Ho Chi Minh always emphasizes and requires each cadre and party member to practice the principle of democratic centralism regardless of any position; emphasizes and promote the leading role of the group and organization on the basis of respecting the opinions of each cadre and party member; always pay attention to ensuring the balance between democracy and concentration, without emphasizing any single factor. Manipulating Ho Chi Minh style in implementing the principle of democratic focus on Party building requires the Party to raise the awareness of cadres and party members about the importance and content of the principle of democratic centralism ; thoroughly grasping Ho Chi Minh's style in practicing the principle of democratic centralism; continue to build and perfect guidelines, policies and regulations in order to effectively implement the principle of democratic centralism; uphold the role of exemplary method in thoroughly implementing the principle of democratic centralism.

Keywords: Communist Party of Vietnam; Ho Chi Minh; the principle of democratic centralism; style; building the Party.

Received: 15/10/2019; Revised: 28/10/2019; Published: 02/12/2019

Email: mrkitellct@gmail.com

1. Đặt vấn đề

Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng quan trọng nhất, được ghi nhận trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản” [1]. Đảng ta quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở lời dẫn dắt của các nhà sáng lập nên Chủ nghĩa Mác - Lênin và đặc biệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh và gương mẫu trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm giữ vững bản chất của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng mọi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đề ra. Hồ Chí Minh kiên định thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, biến nó trở thành một mặt phong cách của Người. Nghiên cứu, học tập và quán triệt phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

2. Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Nghiên cứu phong cách Hồ Chí Minh, Giáo sư Đặng Xuân Kỳ đã đưa ra định nghĩa: “*Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, bắt đầu từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến hoạt động thực tiễn (phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử), và cuối cùng là sinh hoạt thường ngày (phong cách sinh hoạt)*” [2, tr.160]. Thực vậy, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện sự thống nhất chặt chẽ từ tư duy đến hành động, từ lời nói đến việc làm. Nghiên cứu phong cách Hồ Chí Minh là nghiên cứu một tấm gương sáng ngời của một nhà hoạt động thực tiễn, nói đi đôi với làm. Trong các biểu hiện phong cách Hồ Chí Minh, phong cách của Người trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có ý

nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng – tấm gương mẫu mực thực hành một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để giữ vững bản chất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao về tầm quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong công cuộc xây dựng và phát triển các Đảng Cộng sản trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiểu một cách cơ bản, tập trung dân chủ là nguyên tắc quy định tất cả các hoạt động của Đảng đều được đưa ra toàn thể đảng viên bàn bạc, biểu quyết một cách dân chủ để đi đến thống nhất về nhận thức và hành động. Hồ Chí Minh thì giải thích nguyên tắc tập trung dân chủ có nghĩa là tập trung phải trên cơ sở, nền tảng dân chủ; mở rộng dân chủ thì phải hướng đến sự thống nhất, dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung.

Nghiên cứu các bài nói, bài viết và cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, có thể đúc kết mấy vấn đề sau đây về phong cách của Người trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ:

Một là, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh và yêu cầu mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ dù ở bất kỳ cương vị nào

Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ cần phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc ở mỗi tổ chức đảng (từ Trung ương đến cấp cơ sở) và cá nhân mỗi người cán bộ, đảng viên (không phân biệt chức vụ, quyền hạn). Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện rõ nhất trong thời gian Hồ Chí Minh kiêm nhiệm 2 chức vụ: Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước. Mặc dù nắm giữ những chức vụ chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh luôn chú trọng thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xem đó là điểm cốt lõi để phát huy tối đa

sức mạnh của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Hồ Chí Minh chú trọng cân bằng giữa yếu tố tập trung và dân chủ, không nhấn mạnh riêng một yếu tố nào, không sa vào quan liêu, độc đoán, chuyên quyền... kể cả khi đã nắm giữ những chức vụ cao. Điều này thể hiện rõ phong cách làm việc của Hồ Chí Minh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhân dân và trong tác phong xử lý mọi công việc từ nhỏ đến lớn. Chẳng hạn: Những bài viết của Hồ Chí Minh thường được Người chuyển cho những cán bộ lãnh đạo chủ chốt đọc, góp ý kiến trước khi đưa ra công bố hay Người cũng thường trao đổi với các đồng chí phục vụ hàng ngày về những bài báo ngắn để sửa chữa những chỗ còn khó hiểu trước khi đăng (Hồ Chí Minh từng thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ khi lựa chọn tên cho bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” [3, tr. 222-223]); Hồ Chí Minh đề cao sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, thể chế, pháp luật của Nhà nước; luôn chú ý tranh thủ mọi điều kiện cho phép để trực tiếp lấy ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh trí tuệ sáng tạo của quần chúng...

Song song với việc nêu tấm gương sáng ngợi về thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Hồ Chí Minh cũng phê phán và dẫn chứng những tác hại của thói quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, mệnh lệnh, gò ép và cả những thói a dua, dân chủ tùy tiện, dân chủ quá trớn, vô tổ chức, vô kỷ luật... trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ - theo Hồ Chí Minh - có thể dẫn đến tình trạng “Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại” [4, tr. 333], “thói “không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”, sinh ra thói “thậm thà thậm thụt” và những thói xấu khác” [4, tr. 283]... Nói cách khác, Hồ Chí Minh nêu rõ và phê phán các biểu hiện không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ làm giảm sức mạnh của Đảng,

đánh mất đoàn kết nội bộ Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Hai là, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh và đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, tổ chức trên cơ sở tôn trọng ý kiến của mỗi người cán bộ, đảng viên

Phong cách nhấn mạnh và đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, tổ chức được Hồ Chí Minh thực hành ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng. Thời điểm Đảng mới thành lập, sự tồn tại khuynh hướng “tả khuynh” trong Quốc tế Cộng sản có tác động trực tiếp đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc tế Cộng sản đã có những chỉ đạo về vấn đề của Đảng ta có những khác biệt với quan điểm của Hồ Chí Minh. Quốc tế Cộng sản yêu cầu: Thành lập một Đảng chung cho cả 03 nước Đông Dương (đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương); thay đổi mục tiêu đấu tranh là nhằm giải phóng giai cấp chứ không phải mục tiêu giải phóng dân tộc; thay đổi về chính sách tập hợp lực lượng (không bao gồm toàn thể người yêu nước trong dân tộc Việt Nam mà chỉ tập trung vào những thành phần cụ thể, gần gũi với giai cấp vô sản)... Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930, những quan điểm chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản được thực thi trong Đảng ta có phần khác biệt với quan điểm của Hồ Chí Minh đã đề ra trong Hội nghị thành lập Đảng. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không hề có bất kỳ sự phản kháng nào đối với sự chỉ đạo của tập thể, quan điểm của cấp trên (Quốc tế Cộng sản) như nhận định sau: “Tuy có vị trí và uy tín lớn trong Hội nghị này, nhưng đồng chí Nguyễn Ái Quốc rất khiêm tốn, lắng nghe và tôn trọng những ý kiến của tập thể. Chúng tôi thấy rõ ở Người ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm rất cao” [5]. Mặc dù nhấn mạnh và đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể, của tổ chức, Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên những quan điểm đúng đắn của mình về cách mạng Việt Nam, tìm ra những cách thức đa dạng để phục vụ, rèn luyện, phát triển Đảng hoàn thành mục tiêu

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại. Cụ thể, mặc dù trong tình trạng bị hoài nghi ở những quan điểm về cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh vẫn luôn tha thiết cống hiến cho Đảng, không ngừng kêu gọi: “Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng” [6, tr. 70]; Người luôn chú ý công tác xây dựng, phát triển Đảng về mọi mặt như kêu gọi nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong Đảng: “Giúp đỡ các đồng chí của chúng ta khắc phục những khó khăn ấy bằng cách tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp thu được những kiến thức sơ đẳng nhất mà mỗi chiến sĩ đều phải có” [6, tr. 53] (như tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Lịch sử Quốc tế Cộng sản, Luận cương và Nghị quyết về vấn đề thuộc địa của Quốc tế Cộng sản,...); bằng nhiều cách thức để liên lạc, trao đổi, giúp đỡ các thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương về cách mạng Việt Nam... Những quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam mà Người bảo lưu đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, trở thành những vấn đề nguyên tắc trong chỉ đạo cách mạng Việt Nam cho đến tận ngày nay.

Ba là, Hồ Chí Minh luôn chú ý đảm bảo sự cân bằng giữa dân chủ và tập trung, không nhấn mạnh riêng rẽ một yếu tố nào

Sự cân bằng giữa yếu tố dân chủ và tập trung được Hồ Chí Minh trình bày rất rõ trong sự giải thích về nguyên tắc tập trung dân chủ: “Tập trung trên nền tảng dân chủ”, “Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung” [7, tr. 286]. Như vậy, yếu tố tập trung và yếu tố dân chủ có mối quan hệ biện chứng với nhau trong quá trình thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh luôn chú ý đảm bảo sự cân bằng giữa hai yếu tố tập trung và dân chủ, trong đó, quyền lực vừa được tập trung dưới nền tảng dân chủ (quyền lực tập trung của tập thể chứ

không phải của một nhóm, một cá nhân nào), vừa là kết quả của tiến trình dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung (dân chủ phát biểu ý kiến để đi đến ý kiến thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên thực hiện); là sự thể hiện cân bằng giữa đạo đức và pháp luật, kỷ luật và tình thương yêu đồng chí, đồng đội....

3. Liên hệ phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với công tác xây dựng đảng ở Việt Nam hiện nay

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập cho đến nay, nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng quan trọng nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam được Hồ Chí Minh cùng những học trò của mình sáng lập, rèn luyện Đảng, củng cố sức mạnh của Đảng bằng cách tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin từng đề ra. Không dừng lại ở đó, Hồ Chí Minh đã tiên phong đi đầu, là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, biến nguyên tắc này trở thành một nội dung thuộc về phong cách của Người. Nghiên cứu, học tập phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có ý nghĩa to lớn khi vận dụng vào công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vào công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, mỗi tổ chức Đảng và bản thân mỗi người cán bộ, đảng viên có thể thực hiện theo mấy định hướng sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ và phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ

Đảng Cộng sản Việt Nam phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ đối với toàn thể cán bộ, đảng viên. Phải làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ

nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cốt lõi góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng, là trách nhiệm của mỗi người cán bộ, đảng viên, không kể chức vụ cao hay thấp. Công tác giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với nguyên tắc tập trung dân chủ cần thiết phải gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã phát động; trong đó, chú ý tuyên truyền phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, quy định nhằm triển khai có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ

Việc quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ ở lời nói, ở công tác tuyên truyền mà phải kết hợp với kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Để nguyên tắc tập trung dân chủ thấm sâu vào mọi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh cũng chú ý đến việc xây dựng, hoàn thiện những đường lối, chủ trương, quy định nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Một trong những vi phạm lớn mà Đảng ta chỉ ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt ở cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Quán triệt phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, do đó, phải gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại các biểu hiện tha hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để làm tốt điều này, Đảng ta cần thiết phải tiếp tục kiểm tra, giám sát, xác định kịp thời những biểu hiện tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên đã được chỉ ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về “tăng

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; quán triệt các cấp ủy, tổ chức Đảng cần có biện pháp chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trái với nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng... Từ đó, kịp thời đấu tranh phòng, chống vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ của cán bộ, đảng viên.

Ba là, nêu cao vai trò phương pháp nêu gương trong việc quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Quán triệt phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chính là nêu cao vai trò của phương pháp nêu gương trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Trước hết, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi học tập nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề... về nội dung, hình thức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó, Đảng ta cần nhấn mạnh vai trò của tấm gương cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi nào người đảng viên giữ các chức vụ cao trong Đảng, Nhà nước kiên quyết thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường tinh đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng sẽ tạo nên sự lan tỏa trong thực hiện nguyên tắc này ở những cán bộ, đảng viên cấp dưới. Về vấn đề này, gần đây Đảng ta đã ban hành các văn bản quán triệt phương pháp nêu gương trong toàn Đảng như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của

cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”... Theo đó, mỗi tổ chức Đảng cần tiếp tục phát huy nội dung phương pháp nêu gương trong cán bộ, đảng viên hướng về những tấm gương tiêu biểu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải tiên phong đi đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ).

4. Kết luận

Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ giúp định hướng cho mỗi người cán bộ, đảng viên những cách thức để thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng quan trọng này. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những chuyển biến phức tạp, thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bao gồm những vi phạm trong nguyên tắc tập trung dân chủ (đa phần ở những cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) đòi hỏi Đảng ta phải có những giải pháp kịp thời đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện trên. Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ vào công tác xây dựng Đảng, Đảng ta có thể thực hiện theo mấy định hướng như: nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan

trọng, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ và phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, quy định nhằm triển khai có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao vai trò phương pháp nêu gương trong việc quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES

- [1]. Statute of the Communist Party of Vietnam which was approved at the 11th National Congress, posted on September 20, 2018. [Online]. Available: <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/dieu-le-dang/dieu-le-dang-do-dai-hoi-dai-bieu-toan-quooc-lan-thu-xi-cua-dang-thong-qua-3431>. [Accessed October 10, 2019].
- [2]. X. K. Dang, *Ho Chi Minh's method and style* (In Vietnamese), The National Political Publishing House, Hanoi, 2010.
- [3]. The Central Propaganda Department, *117 stories of Ho Chi Minh's moral example* (In Vietnamese), Hanoi, 2007.
- [4]. *Complete works of Ho Chi Minh* (In Vietnamese), Vol. 5, The National Political Publishing House, Hanoi, 2011.
- [5]. L. Bui, “The memoir” (In Vietnamese), *Communist review*, September 1982.
- [6]. Institute of Ho Chi Minh and the CPV's Leaders' Studies, *Ho Chi Minh biography chronicles* (In Vietnamese), The National Political Publishing House, Hanoi, 2016.
- [7]. *Complete works of Ho Chi Minh* (In Vietnamese), Vol. 8, The National Political Publishing House, Hanoi, 2011.